

# GfK Verein เผยผลการศึกษาระดับโลกว่าด้วยความ เชื่อถือในอาชีพ

นูเรมเบิร์ก, เยอรมนี-6 พ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- นักดับเพลิงได้รับการจัดอันดับว่าเป็นอาชีพที่น่าไว้วางใจมากที่สุด ขณะที่นักการเมืองได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุด

การศึกษาระดับโลกเรื่องอาชีพที่น่าเชื่อถือซึ่งจัดทำโดย GfK Verein พบว่า พนักงานดับเพลิงติดอันดับสูงสุด ขณะที่ในเกือบทุกประเทศนั้น นักการเมืองได้รับความเชื่อถือน้อยที่สุด ผลการศึกษาระดับโลกดังกล่าวได้จากการวิจัยเชิงประจักษ์ว่าด้วยความเชื่อถือในอาชีพต่างๆกว่า 30 อาชีพซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน การคัดเลือกมุ่งความสนใจไปยังอาชีพที่มีอยู่ในทั้ง 25 ประเทศที่ได้รับการสำรวจ ทั้งนี้ GfK Verein เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อการส่งเสริมการวิจัยตลาด

ในการเปรียบเทียบกลุ่มอาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ปรากฏว่าพนักงานดับเพลิงเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด โดยติดอันดับสูงสุดใน 15 ประเทศ จาก 25 ประเทศ ขณะที่พยาบาลติดอันดับสูงสุดในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ส่วนในเคนยา แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย นั้น อันดับสูงสุดได้แก่แพทย์ สำหรับอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในสวีเดนคือเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ในตุรกีได้แก่เภสัชกร และในไนจีเรียได้แก่เกษตรกร โดยในเคนยานั้น นอกจากหมอแล้ว ครูก็รั้งอันดับหนึ่งเช่นกัน ขณะที่ชาวอินเดียเกือบทั้งหมดไว้วางใจทหารมากที่สุดด้วยอัตราสูงสุดถึง 98% ด้านนักการเมืองเป็นอาชีพที่ประชาชนในทุกประเทศลงความเห็นว่าน่าไว้วางใจน้อยที่สุด ยกเว้น 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซียและสวีเดนที่ตัวแทนประกันและผู้ค้าปลีกถูกกังขามากที่สุดตามลำดับ

นอกจากระดับความไว้วางใจเฉลี่ยในแต่ละประเทศแล้ว ยังมีการคำนวณความไว้วางใจในกลุ่มอาชีพเป็นรายอาชีพด้วย ซึ่งพนักงานดับเพลิงนำมาเป็นที่หนึ่ง ตามมาติดๆด้วยพยาบาลและแพทย์ ด้านพนักงานธนาคารมีค่าประเมินต่างกันค่อนข้างมาก ระหว่าง 88% ในอินเดีย และ 14% ในสเปน ความไว้วางใจในสถาปนิกแสดงภาพที่สอดคล้องมากกว่า โดยอัตราสูงสุดและต่ำสุดห่างกันเพียง 26% (90% ในแคนาดา เทียบกับ 64% ในเกาหลีใต้) ในทั่วทุกประเทศ ตัวแทนประกันและนักการเมืองได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุด แต่ภาพรวมก็ยังคงมีความสอดคล้องกันน้อยกว่า โดยอัตราความไว้วางใจแตกต่างกันระหว่าง 5% ในสเปน และ 50% ในอินโดนีเซีย

เมื่อรวมทุกกลุ่มอาชีพ ระดับความไว้วางใจ “เฉลี่ย” สูงสุดอยู่ในแอฟริกาใต้ อินเดีย และแคนาดา ขณะที่ญี่ปุ่น บราซิล และอาร์เจนตินาอยู่ในอันดับรั้งท้ายโดยมีระดับความไว้วางใจต่ำที่สุด

ที่มา: GfK